



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 หน้า 1,7 มูลค่าข่าว 141,207.-

ส่วนวิเคราะห์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.-มหา'ลัยพร้อมคุย ควมรวมกระทรวงวิทย์

'ทปอ.-ราชภัฏ-มทร.'ถกใหญ่ควมรวมกระทรวง
วิทย์ลับดาหน้า (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ทปอ.-มหา'ลัย

ควมสืบหน้ากรณการควมรวมสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และหน่วยงานวิจัย เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและการอุดมศึกษา ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าจะเร่ง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลนี้ โดยที่ ผ่านมามีกริษาการ อธิการบดี อดีตอธิการบดี หลายรายออกมาให้ความเห็นไม่สนับสนุน การควมรวมดังกล่าว และล่าสุดนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) พร้อมด้วยนาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เตรียมรับฟังความคิดเห็นจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ในลับดาหน้า นั้น

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม นายสุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า ลับดาหน้าจะนัด นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ (ศส.) นายสุวิทย์ พร้อมด้วยผู้แทน มรภ. มทร. มหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อหารือ และเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยทุกกลุ่มร่วม

แสดงความคิดเห็น ส่วนด้วยยังไม่สามารถบอก ได้ว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือไม่ ขอฟังความคิดเห็นภาพรวมก่อน

นายฤกษ์ เกิดวิชัย อธิการบดีมหา วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะควมรวม วท. สกอ. และหน่วย งานวิจัย การแยกเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา ตามที่ นพ.อุดมและคณะทำงานเตรียมการจัด ตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ได้ศึกษาวิเคราะห์ ไว้แล้ว เป็นแนวทางที่ดี และค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะสมให้กระทรวงการอุดมศึกษาเป็น กระทรวงที่เกะทัดรัด คล่องตัว แต่ถ้านำมา รวมกับ วท. และหน่วยงานวิจัยจะทำให้ กลายเป็นกระทรวงที่เทอะทะและกังวลว่าจะ กลับไปเหมือนอีหอบเดิม ตอนอยู่กับ ศส.มี สายการบริหารงานที่ยาวไม่คล่องตัวขาด อิสระ ส่วนที่ให้เกิดผลว่าการควมรวมเพราะ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยทำงานร่วม กันอยู่แล้ว หากมาอยู่รวมกันจะทำให้เกิด ผลักดันในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมได้ ดีขึ้น ก็ไม่น่าจะจริง เพราะระบบการเสนอ ของงบประมาณ หรือเสนองานวิจัยที่ทำอยู่ใน ปัจจุบันดีอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วย งานอิสระ พิจารณาให้ทุนวิจัยต่างๆ มีการ ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ถ้าวรวมแล้วจะ กลายเป็นกระทรวงเดียวกัน ให้ทุนกันเอง อาจทำให้เกิดปัญหาไม่มีระบบการตรวจสอบ

"ถ้าผมเป็น นพ.อุดม ผมจะสู้ต่อ เพราะ หลักการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเป็น

หลักการที่ดี หลายเรื่องผ่านการสอบถามความ คิดเห็นจากมหาวิทยาลัย มีความสมเหตุสมผล แต่ผมยังไม่เห็นหลักการ และความสมเหตุ สมผล จากแนวคิดการควมรวมของนาย สุวิทย์" นายฤกษ์กล่าว

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร. ธัญบุรี กล่าวว่า การแยกอุดมศึกษาออกมา จาก ศส.ถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ การควมรวม สกอ. วท. และหน่วยงานวิจัย ต่างๆ นั้น อยากให้รัฐบาลบอกให้ชัดเจนว่า มีความต้องการหรือมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางด้าน ไດ มองในแง่ดี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต้องขอ งบวิจัยจาก วท.และหน่วยงานวิจัยต่างๆ อยู่ แล้ว การควมรวมจะทำให้งานวิจัยมีเป้าหมาย ที่ชัดเจนและกระจายตัวไปยังมหาวิทยาลัย ได้มากขึ้น แต่ส่วนด้วยมีข้อกังวล เพราะ การนำ 2 องค์การมารวมกันไม่ใช่เรื่องง่าย การรวมกันตอนนี้จะเร็วเกินไป แม้โดย หลักการการควมรวมจะเป็นเรื่องดีและส่วน ใหญ่เห็นด้วย เพราะตอบโจทย์การวิจัยและ พัฒนานวัตกรรม แต่อยากให้แยกอุดมศึกษา ออกจาก ศส.ให้ได้ก่อน จากนั้นเมื่อระบบ การบริหารงาน โครงสร้างกระทรวงการ อุดมศึกษาเข้าที่แล้ว ค่อยนำ วท.และหน่วย งานวิจัยมารวม เพราะอุดมศึกษามีโจทย์ใหญ่ ในการผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ

"ผมเองไม่คัดค้านและเห็นด้วยที่จะควม รวม วท. สกอ. และหน่วยงานวิจัย แต่กังวล ว่าหากรวมกันทันทีตอนนี้อาจทำได้ไม่ดี ทั้งนี้ อุดมศึกษาควรเป็นกระทรวงที่มีขนาดเล็ก และคล่องตัว หากรวมกับ วท. สกอ.และ หน่วยงานวิจัย จะกลายเป็นกระทรวงที่ใหญ่ และใน วท.มีนักวิจัยที่เก่ง มันใจถ้ามารวมกับ อาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเก่งเช่นกันจะทำให้ บริหารงานได้ลำบากและคงจะเหนื่อยมาก" นายประเสริฐกล่าว